

# สายการบินเอทีฮัด รีเจียนนอล เปิดบริการ เที่ยวบินตรง ระหว่าง เจนีวา-ตุลูล



เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สายการบินเอทีฮัด รีเจียนนอล ได้เปิดเส้นทางบินตรง สองเที่ยวบินต่อสัปดาห์ เชื่อมต่อระหว่างเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเมืองตุลูล ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส



เมื่อเที่ยวบินเอฟ7464 ได้เดินทางถึงสนามบินตุลูล-บลานยัค เครื่องบินชาบ 2000 ขนาด 50 ที่นั่งลำใหม่ก็ได้รับการต้อนรับด้วยการยิงสลุตสายน้ำอย่างยิ่งใหญ่ (ตามภาพ)

เส้นทางบินใหม่ของสายการบินเอทีฮัด รีเจียนนอล นี้ได้เปิดให้บริการตลอดทั้งปีไปยังประเทศฝรั่งเศสจากฐานการบินที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อนหน้านี้สายการบินได้เปิดดำเนินการไปยังเมืองเบออาร์ริตซ์ และคาลวี ตลอดช่วงฤดูร้อน และจะเริ่มต้นดำเนินการตลอดทั้งปีไปสู่ออร์โกโดซ์ ลียง และมาร์กเซย์ ระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 สายการบินเอทีฮัด รีเจียนนอล วางแผนที่จะดำเนินการด้วยเครื่องบินเอทีอาร์ 72-500 จำนวน 68 ที่นั่ง บนเส้นทางบินระหว่างเจนีวา-ตุลูล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน สายการบินจะเพิ่มบริการเที่ยวบินระหว่างเจนีวา-ตุลูลเป็นสามเที่ยวบินต่อสัปดาห์

มร. เมาริซิโอ เมอร์โล ประธานกรรมการบริหารของสายการบินเอทีฮัด รีเจียนนอลกล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางใหม่ เชื่อมต่อระหว่างศูนย์กลางการบินในเมืองเจนีวากับเมืองตุลูล

“เส้นทางบินใหม่นี้ถือเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์ซึ่งต่อ ยอดการดำเนินงานของเราไปยังเมืองสำคัญต่างๆทั่วทั้งทวีปยุโรปและมอบทางเลือกให้แก่ นักเดินทางมากขึ้น

“เรามั่นใจว่าเส้นทางบินใหม่นี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนภาคส่วนธุรกิจและการท่องเที่ยวระหว่าง เจ

เนีวา-ตุลูลส ต่อยอดจากให้บริการโดยสายการบินเอทิฮัด ซึ่งเป็นพันธมิตรของเรา”

เที่ยวบินใหม่ระหว่างเจนีวา-ตุลูลสพร้อมแล้วที่จะมอบการเชื่อมต่อให้กับผู้โดยสารผ่านทางเจนีวาไปยังกรุงอาบูดาบี และในอีกหลายเมืองทั่วโลก

มร. ฌอง-มิเชล แวร์เนส ประธานบริหารสนามบินตุลูลส-บลานยัค กล่าวว่า “เราขอต้อนรับสายการบินเอทิฮัด รีเจียนนอล มายังเมืองตุลูลสและมีความยินดีที่เส้นทางใหม่นี้ไม่เพียงพัฒนาการเดินทางไปยังเจนีวาแต่เป็นการเชื่อมต่อไปยังกรุงอาบูดาบีและจุดหมายปลายทางอื่นๆทั้งหมด

“สำหรับนักเดินทางเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยวพักผ่อนจากแคว้น มีดี-ปีเมเนสส์ เส้นทางนี้จะมีคามสำคัญเพราะจะช่วยพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคดังกล่าวของฝรั่งเศสไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆทั่วโลก ซึ่งเราให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี”